

1. ธันวาคม 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท

ที่ ก.ล.ต.จท-1.(ว) 70 /2563 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับนโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (credit term)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีหนังสือเวียนที่ ก.ล.ต.จท-1.(ว) 68/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ขอให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งที่มีการทำธุรกิจโดยให้สินเชื่อการค้าเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (“credit term”) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (“แบบ 56-1”) ตั้งแต่งวดประจำปี 2563 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามหนังสือเวียนข้างต้น ดังนี้

1. ข้อมูลนโยบายการให้สินเชื่อการค้า ไม่ว่าจะบริษัทจะมีการจำหน่ายสินค้าเพียงผลิตภัณฑ์เดียวหรือหลายผลิตภัณฑ์ หรือมีการประกอบธุรกิจหลายประเภทธุรกิจก็ตาม บริษัทจดทะเบียนสามารถพิจารณาเปิดเผยนโยบาย credit term เป็นช่วง (range) ของระยะเวลา credit term ในภาพรวมได้

2. สำหรับตัวเลขระยะเวลาการให้สินเชื่อโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริง บริษัทจดทะเบียนสามารถนำตัวเลขอัตราส่วนระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาชำระหนี้ ซึ่งบริษัท ได้เปิดเผยไว้ในตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตามสูตรที่กำหนดในแบบ 56-1 และใช้ประกอบการวิเคราะห์สภาพคล่องจากการดำเนินงานของบริษัทในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) อยู่แล้ว มาใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบกับนโยบายที่บริษัทกำหนดตามข้อ 1 โดยหากพบความแตกต่างของระยะเวลา credit term ขอให้อธิบายเหตุผลเพิ่มเติมในหัวข้อ MD&A เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าในปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นที่ทำให้ระยะเวลา credit term ต่างจากนโยบายที่กำหนด เช่น การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้การค้าในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการขยาย

ระยะเวลา credit term ให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทมีนโยบายหรือมาตรการในการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างไร

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่การประกอบธุรกิจหลักไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้มีการให้สินเชื่อทางการค้า (เช่น ธุรกิจธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือธุรกิจประกันภัย เป็นต้น) ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามหนังสือเวียนข้างต้นกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

ฉวีภา สุ่มแสง

(นางฉวีภา สุ่มแสง)

รองเลขาธิการ

เลขาธิการ^{แทน}

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-4671